



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

**ไทยรัฐ**  
ครบรอบ 80 ปี

Tel Rate (Mtl-Ray)  
Circulation: 1,000,000  
Ad Rate: 3,000

Section: First Section/วิภาควิว-เกษตร

วันที่: อังคาร 10 ตุลาคม 2560

ปีที่: 68 ฉบับที่: 21812

Col.ack: 23.09 Ad Value: 69,270

คอลัมน์: โลกข่าวคำทุกข์

หน้า: 7(ขวา)

PRValue (x3): 207,810

ศิลปิน: ลีลี



## โลกข่าว คำทุกข์

ถนนอ้อมร่วมแจมเลยไว้ซื้อ  
รถหาเล่นพรรคเล่นพวก  
เพราะมีเพียง สุนัข นว  
พรหมสกุล ผอ.ฝ่ายยุทธ-

“บุญ” เข้าเวรโกลกข่าว ศาสตร์องค์กร ทิเชษฐ์พร้อมบุญ  
ประจำวันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2560 ผอ.สถาบันวิจัยยาง และ วิรัตน์  
..... ■ ชาวสวนป่าส้มแก้วมันชยา สิบสิริวัฒน์ผอ.ฝ่ายพัฒนาเกษตรกร  
รือนาคคออาชีพตัวเอง ที่ไม่ห้อง และสถาบันเกษตรกร ผลปรากฏ  
ผมได้คุยกับการปลูกป่าเต็มลูกกล ท่านสุนันท์ ฝ่ายต่างประเทศได้ด้วย  
ราคาเป็นวัตถุดิบผลิตน้ำมันพืช ฝีมือและวิทยาเขตในสภการทำงาน  
08.30-15.30 น. 12 ต.ค. นี้สำนัก ที่เข้าตาประธานบอร์ด กยท.  
เสริมธุรกิจอุตสาหกรรม เจิญทั้ง เพราะเกิดปัญหาอะไร แก้ไขได้  
การสัมมนาเรื่อง “โอเลโอเคมี หมด อย่างนี้ขอถวาระ 1 จอก  
ทางเดือนเพื่ออนาคตป่าส้มแก้วมัน — ■ การเดินหน้าทำงานไม่หยุด  
ไทย” ณ ห้องควิลด์ โรงแรมเซ็น หย่อน ซีอีโอ สุขสะอาด ผู้ว่าการ  
อูรี พาร์ค สอบถามรายละเอียด กยท. พร้อมด้วยคณะกรรมการ  
ได้ที่ 08-8804-8284..... ■ ที่ต้อง เจริญชัยสถาบันเกษตรกรชาว  
ชวนาฝากถามถึง โครงการ สวนยาง กยท.ระดับประเทศ ลง  
นาแปลงใหญ่ ที่มีการไปสัญญา พื้นที่ ๑.๕ ล้านไร่เข้าพบกับถึง หลีกภัย  
สัญญา เข้าร่วมโครงการแล้ว จะ นพทอบจ.สร้าง พากันไปป่าถนน  
ได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ ยางพาราที่เริ่มทำมาตั้งแต่ปี 2558  
ปุย ชาวปราชญ์ที่ขอไปออกมา แล้วเสร็จไปกว่า 120 ไร่ทาง  
จนข้าวเปลือกได้จะ ได้เวลาเก็บ ใช้ม อบเสร็จ ทั้งสิ้น 400 ล้าน  
เกี่ยวทุกอย่างยังมีเงยหายสัญญา บาท และใช้ไม้ยางพาราได้มาก  
ไม้เป็นสัญญา แล้วจะให้ชานา กว่า 200,000 กก. ถือได้ว่าจังหวัด  
เขื่อนน้ำท่าไรได้เท่านั้นแหละ..... ■ ครั้งมีถนนยางพาราใช้งานได้  
การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) จริ เป็นแห่งแรกของบ้านเรา  
ได้รองผู้ว่าการคนใหม่แทนเขาว กายคู่ไปกับมียางต้นแรกของ  
ทรงอาวุธ ที่ครบวิเคเทียณ จาก ประเทศไทย.

บุญ



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

เกษตรทำกิน <https://kasettumkin.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 ตุลาคม 2560 เวลา 05:16

หัวข้อข่าว: ต้อนรับต้นสัปดาห์ราคายางตกกรวด

Rating: ★☆☆☆☆

Site Value: 5,000

PRValue (x1): 5,000



เข้มข้น กับคนข่าวเกษตรตัวจริง

หน้าแรก สถิติข่าววันนี้ พืช ธุรกิจเกษตร ประมง ปศุสัตว์ เคล็ด(ไม่ลับ)กับมังคุด

## ต้อนรับต้นสัปดาห์ราคายางตกกรวด

🕒 ตุลาคม 9, 2560 📍 คลมทิส งามเจ 📍 ธุรกิจเกษตร, สถิติข่าววันนี้ 📍 ธุรกิจเกษตร, ราคายางตกกรวด

8

แชร์

👁 Post Views: 38



สถานการณ์ราคายางพาราต้อนรับต้นสัปดาห์วันจันทร์ที่9 ตุลาคม 2560

พบว่า ราคาประมูล ณ ตลาดกลางยางพาราสงขลาราคาตกกรวด

ชนิดยาง	ราคา (บาท/ก.ก.)	ส่วนต่างวันที่	
ยางแผ่นดิบ	49.50	-1.05	9 ต.ค. 2560
ยางแผ่นรมควันชั้น 3	51.89	-1.31	9 ต.ค. 2560
น้ำยางสด ณ โรงงาน	48.00	-1.00	9 ต.ค. 2560
เศษยาง 100% ณ โรงงาน	41.00	-0.50	9 ต.ค. 2560

รหัสข่าว: I-171010000001

หน้า: 1/2



การยางแห่งประเทศไทย  
Rubber Authority of Thailand

เกษตรทำกิน <https://kasettumkin.com>

บันทึกไฟล์เมื่อ: อังคาร 10 ตุลาคม 2560 เวลา 05:16

หัวข้อข่าว: ดอนวันต้นสปีด้าพาราขายสดกว่าจุด

Site Value: 5,000

Rating: ★☆☆☆☆

PRValue (x1): 5,000

### ส่วนราคากองเก็บตลาดกลางยางพาราสงขลา

ตลาดกลาง	ยางแผ่นดิบ		ยางก้อนถ้วย น้ำยางสด (6-8 มีด)	น้ำยางสด	
	คุณภาพ 3	เศษยาง 100%		ราคา ณ โรงงาน	ราคาท้องถิ่น
สงขลา	48.20	41.00	-	48.00	46.00
สุราษฎร์ธานี	48.50	42.00	-	47.65	-
นครศรีธรรมราช	48.40	41.10	-	46.20	-
ยะลา	47.68	-	-	-	-
บุรีรัมย์	-	-	-	-	-
หนองคาย	-	-	-	-	-

ที่มา: การยางแห่งประเทศไทย

## ยางพารา จ.สงขลา เปิดตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราแห่ง แรกของไทย

การยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ร่วมกับ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว และสำนักงานตลาดกลาง ยางพาราจังหวัดสงขลา เปิดตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพารา ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จังหวัด สงขลา ซึ่งเป็นตลาดเครือข่ายตลาดกลางฯ แห่งแรกของประเทศไทย ภายใต้ พ.ร.บ. การยางแห่งประเทศไทย พ.ศ.2558

นายสมยศ น้าแก้ว ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง กล่าวว่า กยท. มีนโยบายในการพัฒนา ระบบตลาดยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ดำเนินการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนยาง อยู่แล้วให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคามาตรฐาน ตามราคาตลาดกลางยางพาราการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 6 ตลาด ทั่วประเทศ ได้แก่ ตลาดกลางสงขลา ตลาดกลางนครศรีธรรมราช ตลาดกลางสุ ราษฏรธานี ตลาดกลางยะลา ตลาดกลางหนองคาย และตลาดกลางบุรีรัมย์ ทั้งนี้ ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตร ย่านตาขาว จำกัด มีสมาชิกจำนวน 5,630 คน มีทุนดำเนินงาน 1,245 ล้านบาท โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทางสหกรณ์ฯ มีการพัฒนาการเจริญเติบโตตามแผนพัฒนาสหกรณ์ระยะยาว และให้บริการแก่สมาชิกจำนวน 8 กิจกรรมหลัก ได้แก่ เป็นแหล่งเงินทุนให้แก่สมาชิก จัดหาสินค้ามาจำหน่าย การรวบรวมผลผลิตยางพารา รวบรวมผลผลิตเพื่อการแปรรูปเพิ่มมูลค่า การแปรรูปยางพาราอัดก้อนมาตรฐาน GMP การส่งเสริมอาชีพ การ ส่งเสริมการออม และบริการอื่นๆ ด้วยผลงานการดำเนินกิจกรรมใช้เงินทุนในปีที่ผ่านมารวมทั้งสิ้นประมาณ 2,328 ล้านบาท ทำให้สหกรณ์ฯ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นสหกรณ์ดีเด่น แห่งชาติ ประจำปี 2560

นายสมยศ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับกิจกรรมการรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิก สามารถสร้างมูลค่าในปี ที่ผ่านมาประมาณ 700 ล้านบาท สะท้อนถึงศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ที่ยกระดับ สถาบันเกษตรกรจากการเป็นจุดรวบรวมผลผลิตยาง ให้เป็นตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพาราการยาง แห่งประเทศไทยได้ โดยจะนำผลผลิตที่แปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 จากสมาชิกเกษตรกร และสถาบัน เกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ที่มีประมาณ 800 กว่าตันต่อปี เฉลี่ยในช่วงฤดูการผลิตประมาณ 100 ตันต่อ เดือน ส่งเข้าประมวลผ่านตลาดกลางยางพาราสงขลา สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จึงนับเป็นตลาด เครือข่ายของตลาดกลางยางพารา กยท.แห่งแรกของประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือทั้งจากสหกรณ์ การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ที่ จะเปิดบริการซื้อ ขายยางพาราภายใต้กฎและระเบียบที่ตลาดกลางยางพาราแห่งประเทศไทยกำหนดอย่าง เป็นธรรม

"กยท.จ.ตรัง มีเป้าหมายที่จะดำเนินการผลักดันให้มีการเปิดตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราการยางแห่ง ประเทศไทย จำนวน 5 ตลาด ในปีงบประมาณ 2561 โดยตลาดเครือข่ายแห่งแรกของประเทศไทย ได้ ดำเนินการเปิดตลาดไปแล้วเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว และ มีอีก 4 ตลาด ใน 4 อำเภอ คือ อ.ปะเหลียน อ.รัชฎา อ.เมืองตรัง และ อ.สิเกา ที่จะดำเนินการผลักดัน เพิ่มเติม เพื่อให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายผลผลิตได้ตามราคาที่มีการประกาศ ชัดเจน" ผอ.กยท.จ.ตรัง กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน นายศิริพัฒน์ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรัง มีพื้นที่กรีดยางจำนวน 1,331,767 ไร่ มี ผลผลิต 303,981 กิโลกรัม/ ปี มากเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรในจังหวัดตรัง ส่วน

ใหญ่จะเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง และโดยส่วนใหญ่เกษตรกรชาวสวนยาง จะส่งขายยางในรูปแบบของน้ำยางสด และยางแผ่นดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบขั้นต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางล้อรถยนต์ เครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกระบวนการรับซื้อยางจากเกษตรกร จะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อ ไม่มีราคาแน่นอน ไม่มี การคัดชั้นยาง ซึ่งอาจทำให้เกษตรกรได้รับราคาที่ไม่ยุติธรรม และตลาดกลางยางพารามีเพียง 6 แห่ง ทั่วประเทศ ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการขายยางให้แก่ตลาดกลางยางพาราเข้าถึงได้ยาก ดังนั้น การ พัฒนาเป็นเครือข่ายตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยจะช่วยลดปัญหาด้านราคาจากพ่อค้า คนกลาง มีราคาอ้างอิงที่ชัดเจน ทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้รับความยุติธรรมในการ ซื้อ- ขาย ยาง มี ราคาอ้างอิงชัดเจนทุกวัน และที่สำคัญ ทำให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงตลาดได้ง่าย เนื่องจากตลาดแห่งนี้ ตั้งอยู่ใกล้บ้าน เกษตรกรผู้ที่ขายยางกับตลาดเครือข่ายจะได้รับสิทธิ์ตามราคาที่ประมูล เสมือนหนึ่งเป็นการ ขายที่ตลาดกลางยางพาราการยางแห่งประเทศไทยโดยตรง



## กยท.ตรังเปิดตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราแห่งแรก

นายสมยศ น้ำแก้ว ผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง กล่าวว่า กยท. มีนโยบายในการพัฒนาระบบตลาดยางพาราของสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ดำเนินการรวบรวมผลผลิตของเกษตรกรชาวสวนยางอยู่แล้วให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคามาตรฐาน ตามราคาตลาดกลางยางพาราการยางแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันมีทั้งหมด 6 ตลาด ทั่วประเทศ ได้แก่ ตลาดกลางสงขลา ตลาดกลางนครศรีธรรมราช ตลาดกลางสุราษฎร์ธานี ตลาดกลางยะลา ตลาดกลางหนองคาย และตลาดกลางบุรีรัมย์ ทั้งนี้ ปัจจุบันสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด มีสมาชิกจำนวน 5,630คน มีทุนดำเนินงาน 1,245 ล้านบาท โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทางสหกรณ์ฯ มีการพัฒนาการเจริญเติบโตตามแผนพัฒนาสหกรณ์ระยะยาว และให้บริการแก่สมาชิกจำนวน 8 กิจกรรมหลัก ได้แก่ เป็นแหล่งเงินทุนให้แก่สมาชิก จัดหาสินค้ามาจำหน่าย การรวบรวมผลผลิตยางพารา รวบรวมผลผลิตเพื่อการแปรรูปเพิ่มมูลค่า การแปรรูปยางพาราอัดก้อนมาตรฐาน GMP การส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมการออม และบริการอื่นๆ ด้วยผลงานการดำเนินกิจกรรมใช้เงินทุนในปีที่ผ่านมารวมทั้งสิ้นประมาณ 2,328 ล้านบาท ทำให้สหกรณ์ฯ ได้รับคัดเลือกจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560

นายสมยศ กล่าวต่อว่า สำหรับกิจกรรมการรวบรวมผลผลิตยางพาราจากสมาชิก สามารถสร้างมูลค่าในปีที่ผ่านมาประมาณ 700 ล้านบาท สะท้อนถึงศักยภาพของสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ที่จะยกระดับสถาบันเกษตรกรจากการเป็นจุดรวบรวมผลผลิตยาง ให้เป็นตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพาราการยางแห่งประเทศไทยได้ โดยจะนำผลผลิตที่แปรรูปเป็นยางแผ่นรมควันชั้น 3 จากสมาชิกเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ที่มีประมาณ 800 กว่าตันต่อปี เฉลี่ยในช่วงฤดูการผลิตประมาณ 100 ตันต่อเดือน ส่งเข้าประมวลผ่านตลาดกลางยางพาราสงขลา สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จึงนับเป็นตลาดเครือข่ายของตลาดกลางยางพารา กยท.แห่งแรกของประเทศ ซึ่งได้รับความร่วมมือทั้งจากสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด ตลาดกลางยางพาราจังหวัดสงขลา และการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง ที่จะเปิดบริการซื้อ ขายยางพาราภายใต้กฎระเบียบที่ตลาดกลางยางพาราแห่งประเทศไทยกำหนดอย่างเป็นธรรม

"กยท.จ.ตรัง มีเป้าหมายที่จะดำเนินการผลักดันให้มีการเปิดตลาดเครือข่ายตลาดกลางยางพาราการยางแห่งประเทศไทย จำนวน 5 ตลาด ในปีงบประมาณ 2561 โดยตลาดเครือข่ายแห่งแรกของประเทศ

ไทย ได้ดำเนินการเปิดตลาดไปแล้วเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ สหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว อ.ย่านตาขาว และมีอีก 4 ตลาด ใน 4 อำเภอ คือ อ.ปะเหลียน อ.รัชฎา อ.เมืองตรัง และ อ.สิเกา ที่จะดำเนินการผลักดันเพิ่มเติม เพื่อให้เกษตรกร สถาบันเกษตรกรชาวสวนยางสามารถขายผลผลิตได้ตามราคาที่มีการประกาศชัดเจน"ผอ.กยท.จ.ตรัง กล่าวทิ้งท้าย

ด้าน นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรัง มีพื้นที่กรีดยางจำนวน 1,331,767 ไร่ มีผลผลิต 303,981 กิโลกรัม/ปี มากเป็นลำดับที่ 4 ของประเทศ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรในจังหวัดตรัง ส่วนใหญ่จะเป็นเกษตรกรชาวสวนยาง และโดยส่วนใหญ่เกษตรกรชาวสวนยาง จะส่งขายยางในรูปแบบของน้ำยางสด และยางแผ่นดิบ ซึ่งเป็นวัตถุดิบขั้นต้นในการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง เช่น ยางล้อรถยนต์ เครื่องมือทางการแพทย์ เป็นต้น ทั้งนี้ ในกระบวนการรับซื้อยางจากเกษตรกร จะมีพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อ ไม่มีราคาแน่นอน ไม่มีการคัดชั้นยาง ซึ่งอาจทำให้เกษตรกรได้รับราคาที่ไม่ยุติธรรม และตลาดกลางยางพารามีเพียง 6 แห่ง ทั่วประเทศ ทำให้เกษตรกรชาวสวนยางที่ต้องการขายยางให้แก่ตลาดกลางยางพาราเข้าถึงได้ยาก ดังนั้น การพัฒนาเป็นเครือข่ายตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยจะช่วยลดปัญหาด้านราคาจากพ่อค้าคนกลาง มีราคาอ้างอิงที่ชัดเจน ทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางได้รับความยุติธรรมในการ ซื้อ-ขาย ยาง มีราคาอ้างอิงชัดเจนทุกวัน และที่สำคัญ ทำให้เกษตรกรรายย่อยเข้าถึงตลาดได้ง่าย เนื่องจากตลาดแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้บ้าน เกษตรกรผู้ที่ขายยางกับตลาดเครือข่ายจะได้รับสิทธิตามราคาที่ประมูล เสมือนหนึ่งเป็นการขายที่ตลาดกลางยางพาราการยางแห่งประเทศไทยโดยตรง